

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
LÊ THỊ NGỌC HOA

- Họ và tên: **LÊ THỊ NGỌC HOA**
- Tôi tên: Lê Thị Ngọc Hoa
- Sinh năm 1978
- Hiện đang công tác tại: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Hòa.
- Chức vụ: Trưởng phòng.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi xin cảm ơn UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện tổ chức hội nghị để cho các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với cử tri trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Được sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sự thống nhất của BTVTU, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với bản thân. Tôi nhận thức rằng HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan Nhà nước cấp trên. Nếu được trúng cử, tôi sẽ có cơ hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân quê nhà, có điều kiện góp phần cùng với bà con xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của

người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác như sau:

Một là, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của bà con cử tri bằng nhiều hình thức, sắp xếp công việc dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân kịp thời phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cùng với các vị đại biểu HĐND góp ý cho tỉnh có những Nghị quyết sát hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri trong phát triển KT – XH địa phương như đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, đường, cấp thoát nước, trường học, thiết chế văn hóa, y tế, giao thông nông thôn, vấn đề quy hoạch, thu hút đầu tư, quản lý chất lượng công trình đầu tư công, quản lý tài sản công,...

Hai là, tiếp tục tham mưu đề xuất các cấp chính quyền địa phương ưu tiên nguồn lực ngân sách và huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng giao thông thiết yếu các xã vùng ven sông và các xã công nghiệp trên địa bàn huyện (gắn với chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị Vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh); đầu tư xây dựng hạ tầng: giao thông, thủy lợi nội đồng, điện ở các vùng phát triển nông nghiệp (vùng rau, cây trồng, vật nuôi); xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn các thị trấn.

Ba là, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thúc đẩy công tác cải cách hành chính Nhà nước; đơn giản hoá và xây dựng các quy trình hành chính công khai đối với người dân nhất là trên lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư. Rà soát tình hình quản lý và sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu tài chính ngân sách Nhà nước,... Tập trung phân bổ dự toán, bố trí kinh phí kịp thời và đúng quy định nhằm phục vụ cho phát triển KT - XH, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo; chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chính sách an sinh xã hội,... Đề xuất thay đổi cơ chế phân bổ kinh phí hoạt động sự nghiệp giáo dục bảo đảm cân đối trong hoạt động thường xuyên

giữa các trường và có kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy, học tập và nhằm đạt mục tiêu trường chuẩn.

Bản thân nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, đề cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri, tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của đại biểu HĐND đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.

Bản thân luôn nhận thức việc được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Dù được cử tri tín nhiệm hay chưa được tín nhiệm, bản thân vẫn luôn coi đó là nguồn động viên để tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của quý cử tri để tôi có thể trở thành người đại biểu đại diện cho cử tri, mang tiếng nói và nguyện vọng của cử tri huyện nhà tới các kỳ họp của HĐND tỉnh, qua đó góp phần cùng với bà con cử tri quê nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT – XH địa phương./.